

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI (niệm kỳ 2016 – 2021)

Trong 03 ngày từ ngày 04 đến ngày 06/7/2016, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức các Hội nghị đại biểu HĐND huyện khóa XI tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo trước kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đã có **23/30** vị đại biểu của 6 Tổ Đại biểu HĐND huyện khóa XI dự tiếp xúc cử tri tại 07 địa điểm gồm: Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng khu dân cư số 1, Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng khu dân cư số 3, Hội trường Ban Quản lý cảng Bến Đầm, Nhà văn hóa khu dân cư số 5, Hội trường B Ban Chỉ huy quân sự huyện và Hội trường Công an.

Sau khi nghe đại biểu HĐND huyện khóa XI báo cáo 03 nội dung gồm: kết quả về kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện; dự kiến về thời gian tổ chức và nội dung kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Qua báo cáo của các vị đại biểu cử tri đã bày tỏ phần khởi trước những kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được trong 6 tháng đầu năm của địa phương và tin tưởng trong thời gian tới các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được kết quả như Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2016 mà kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khóa X đã đề ra.

Đồng thời qua các Hội nghị này, cử tri huyện nhà đã đóng góp các ý kiến xây dựng nhằm góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn và các ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống, chế độ chính sách và quyền lợi hợp pháp của người dân.

I/- Tổng hợp các ý kiến của cử tri:

Trong 07 Hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua, đã có 454 cử tri các lực lượng vũ trang và nhân dân 10 khu dân cư trên địa bàn huyện tham dự, 26 cử tri tham gia phát biểu, với 42 ý kiến thuộc 5 lĩnh vực và một số ý kiến khác cụ thể như sau:

1. Về lĩnh vực đất đai:

a. Cử tri Nguyễn Thị Hải – khu dân cư số 1: Có mượn đất của Nhà nước do ông Huỳnh Thiện Hòa – Nguyên Chủ tịch UBND huyện duyệt, thời điểm đó chỉ có giấy tay và cử tri đã nộp lên Phòng Tài nguyên – Môi trường cho ông Phạm Hữu Trí, sau này hỏi lại thì được biết là đã bị thất lạc. Cử tri hỏi nay muốn xin được cấp giấy CNQSDĐ có được không? *Đại biểu HĐND huyện yêu cầu bà Hải làm đơn trình bày rõ sự việc, chuyển đến đại biểu nắm lại sự việc để có thể đề nghị UBND huyện xác minh lại.*

b. Cử tri Nguyễn Văn Sản – khu dân cư số 2: Hiện nay, gia đình ông có 01 mảnh đất, trong đó có 50m² đất thổ cư, phần còn lại là cây ăn quả và ao nuôi cá (phần diện tích đất thổ cư cách lề đường khoảng 3,5m). Vừa qua, gia đình ông có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở thêm khoảng 72m² và theo cá nhân ông được biết về chỉ giới xây dựng tại khu vực này phải cách tim đường là 14m, vì vậy ông đã đề nghị được dịch chuyển tổng diện tích đất thổ cư vào bên trong để đảm bảo chỉ giới xây dựng theo quy định, thì không được sự đồng ý của cơ quan chuyên môn (Phòng TN-MT). Do đó, cử tri đề nghị cơ quan chuyên môn xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Ngoài ra, khi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Phòng TN-MT có hướng dẫn sang Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để làm hợp đồng đo đạc, giá trị của hợp đồng là 02 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (19/4/2016), nhưng đến nay gia đình đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thấy nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đến để đo đạc theo hợp đồng đã ký (12 ngày sau ngày ký hợp đồng, cử tri có điện thoại nhắc và 01 nhân viên trong phòng nghe điện thoại đã trả lời “khi nào anh làm thì sẽ xuống đo”), đề nghị cơ quan chức năng xem xét về thái độ làm việc của công chức thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. *Ý kiến được đại biểu ghi nhận.*

c. Cử tri Lê Văn Mục – khu dân cư số 3: Gia đình ông ra Côn Đảo sinh sống trên 5 năm và đã 02 lần tự khai phá đất sinh sống, nhưng sau mỗi lần khai phá đất làm nhà tạm để ở thì cơ quan chức năng đến lập biên bản vi phạm yêu cầu tháo dỡ, gia đình cũng đã chấp hành theo chỉ đạo của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng lại cấp diện tích đất mà gia đình đã khai phá đó cho người khác sử dụng, gây bức xúc cho gia đình. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thỏa đáng. *Ý kiến được đại biểu ghi nhận.*

d. Cử tri Nguyễn Thị Kim Loan – khu dân cư số 7: gia đình cử tri có thuê đất của ông Sáu Cước từ năm 1998 để trồng lúa và hoa màu và có khai hoang thêm một phần đất khác đối diện với diện tích khoảng 90m² (giáp đất của bà Nguyễn Thị Thu Bồn) để trồng trọt và khoan một cái giếng để tưới cây vào mùa khô. Năm 2013 gia đình cử tri có làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất khai hoang trên nhiều lần nhưng đến cuối năm 2015 hồ sơ của cử tri mới được cơ quan chức năng xem xét và đưa ra hợp khu. Ngày 16/11/2015 các cơ quan chức năng đã phối hợp Ban điều hành khu khảo sát hiện trạng đến khi ký giáp ranh thì ông Đỗ Minh Khiêm người mua lại đất của bà Đỗ Thị Thu Bồn không đồng ý nói là do em của ông Khiêm khai phá năm 2009, nhưng theo được biết thì em của ông Khiêm đến ở vào khoảng tháng 12 năm 2011 và Phòng Tài nguyên – Môi trường có yêu cầu gia đình cử tri thỏa thuận với ông Khiêm; gia đình cử tri rất bức xúc không chấp nhận việc thỏa thuận. Đề nghị đại biểu quan tâm

xem xét. *Ý kiến được đại biểu HĐND huyện ghi nhận và đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng báo cáo, giải trình.*

2. Về y tế:

- **Cử tri Đồng Thị Dung – khu dân cư số 10:** Có những người gặp nạn trên biển nhưng không có giấy tờ tùy thân, đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ một cách nhanh nhất các thủ tục để các nạn nhân được kịp thời chuyển viện về đất liền chữa trị. *Ý kiến được đại biểu giải trình, ghi nhận.*

- Cử tri Đỗ Văn Hải – khu dân cư số 5:

+ Trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế quân dân y được trang bị rất hiện đại, mắc tiền, nhưng đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã bị hư hỏng;

+ Đề nghị khi đưa đội ngũ y bác sĩ đi đào tạo cần có cam kết phục vụ lâu dài;

+ Về thiết bị chữa trị vật lý trị liệu cần phải được nâng cấp nhằm đảm bảo cho việc điều trị cho bệnh nhân.

Ý kiến được đại biểu giải trình, ghi nhận.

3. Về cơ sở giáo dục:

- **Cử tri Nguyễn Ngọc Giàu – khu dân cư số 3:** Hiện nay gia đình có 02 cháu nhỏ (4 tuổi và 02 tuổi), gia đình ra Đảo tạm trú và sống bằng nghề lao động phổ thông, 02 năm nay gia đình đã liên hệ với 02 trường mầm non để xin cho con đi học, nhưng do trường quá tải và không nhận trẻ mà cha mẹ không phải là CCVC. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho các cháu được đến trường và giúp cho gia đình yên tâm ổn định cuộc sống. *Ý kiến đã được đại biểu giải trình thỏa đáng.*

- **Cử tri Phan Thị Thu – khu dân cư số 10:** Trẻ em khu dân cư số 10 đi học gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại vào mùa mưa gió lớn. Đề nghị chính quyền địa phương có phương án xây dựng trường tại địa bàn khu 10 nhằm tạo điều kiện giúp bà con giảm bớt khó khăn. *Ý kiến được ông Nguyễn Anh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời thỏa đáng cho cử tri biết.*

4. Về môi trường:

a. Cử tri Lê Thị Thu – khu dân cư số 3: Hiện nay đang thi công hồ Quang Trung 2, xe tải chở đất cát ra vào đoạn cầu Quang Trung không sử dụng còi báo hiệu và cát bụi ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Đề nghị UBND huyện nhắc nhở chủ đầu tư, đơn vị thi công về tình trạng này. *Ý kiến được đại biểu ghi nhận và đề nghị UBND huyện có ý kiến chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra.*

b. Cử tri Huỳnh Thị Thu Thủy – khu dân cư số 7: cơ sở đóng gạch không nung của ông Nguyễn Văn Lánh gây tiếng ồn, bụi bẩn làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân xung quanh. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý. *Ý kiến được đại biểu ghi nhận và đề nghị UBND huyện có ý kiến chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý.*

c. Cử tri Đỗ Văn Hải – khu dân cư số 5: Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra việc giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện, cần trang bị thùng rác đạt chất lượng. *Ý kiến được đại biểu ghi nhận.*

5. Nhiều ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện phản ánh về việc ngưng giảm cung cấp điện của Điện lực Côn Đảo gây ảnh hưởng đến công việc lao động sản xuất, cuộc sống sinh hoạt của người dân và của các cơ sở kinh doanh du lịch. Đề nghị lãnh đạo Điện lực Côn Đảo tại kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI báo cáo cho cử tri biết nguyên nhân xảy ra sự cố hư hỏng máy phát điện, giải pháp khắc phục và dự kiến thời gian có thể khắc phục hoàn toàn sự cố ngừng giảm việc cung cấp điện như hiện nay, nhằm đảm bảo việc cung ứng điện phục vụ cho các sự kiện chính trị của địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là đối với ngành dịch vụ du lịch – ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương và đời sống của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên địa bàn huyện.

6. Một số vấn đề khác:

a. Cử tri Nguyễn Đức Tư – khu dân cư số 1: bà Kim Phượng là hộ cát nhà trái phép đã bị xử phạt nhưng lại được hộ ông Triệu Phước Hải là người đang thuê nhà của bà Trinh tự ý cho hộ bà Kim Phượng kéo đường ống nước sử dụng không có đồng hồ nước, như vậy có đúng pháp luật không, trách nhiệm thuộc về ai? *Ý kiến được cơ quan chuyên môn ghi nhận kiểm tra lại và đã giải quyết xong.*

b. Cử tri Nguyễn Thanh Tâm – khu dân cư số 9: Về giá đất đền bù khi thu hồi có quy định rõ theo từng mục đích sử dụng; đối với Côn Đảo thị trường giá đất tăng cao trên 20% so với những nơi khác, giá đền bù khi bị thu hồi đất thấp so với nhảm tính của cư tri. Đề nghị đại biểu giải thích. *Ý kiến được đại biểu Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời thỏa đáng cho cử tri.*

c. Cử tri Nguyễn Quang Vũ – khu dân cư số 5:

+ Bãi Đầm Trầu là điểm tham quan du lịch của Côn Đảo nhưng con đường vào bãi Đầm Trầu gập ghềnh, mùa mưa đi lại rất khó khăn. Đề nghị cơ quan chức năng sớm phương án khắc phục; đồng thời khi thi công đoạn đường vào bãi Đầm Trầu phải có con đường tạm để đi vào không ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch và đi lại của người dân. *Ý kiến được đại biểu ghi nhận.*

+ Công viên Nguyễn Huệ mới làm mà con đường bê tông đã bị nứt; một số bờ thả rong trong khu vực công viên và uống nước tại bể nước đồng hồ vòng xoay ngã tư Nguyễn Huệ – Lê Hồng Phong. *Ý kiến được đại biểu ghi nhận.*

- Cử tri Võ Thị Quới – khu dân cư số 1:

+ Đoạn đường vào Miếu Bà, cử tri đã đề nghị tu sửa nhiều lần và đại biểu đã hứa nhưng đến nay vẫn chưa thấy làm. *Ý kiến được đại biểu ghi nhận.*

+ Nguồn nước sinh hoạt tại gia đình cử tri sử dụng đôi khi thấy có hiện tượng bị đỏ, gây ngứa không biết nguyên do từ đâu. *Ý kiến được cơ quan chuyên môn ghi nhận để kiểm tra lại.*

- Có 04 cử tri khu dân cư số 1 phát biểu về việc quản lý Miếu Cậu:

+ Ý kiến của cử tri Suong – Khu 1: Bà Lê Thị Thu Hồng là người được Ban Quản lý di tích cử trông coi Miếu Cậu mà có những lời lẽ không hay.

+ Ý kiến bà Lê Thị Thu Hồng – Khu 1: là người được Ban quản lý Di tích giao trông coi đóng mở cửa Miếu Cậu từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm vì đã xảy ra tình trạng mất cắp tiền trong hòm công đức, còn bà Suong là người bán vé số trong khu vực Cỏ Ống nhưng lại ăn nằm trước Miếu Cậu gây mất tôn nghiêm nơi thờ cúng và khánh du lịch đánh giá không hay.

+ Ý kiến bà Võ Thị Quới – Khu 1: Chùa, Miếu là nơi để người dân gửi gắm tâm linh, cúng kiến không kể giờ giấc, việc Ban Quản lý di tích có quy định giờ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm nhằm bảo quản hòm công đức như vậy làm ảnh hưởng đến việc lễ viếng thắp hương của người dân và du khách;

+ Ý kiến ông Ngô Ngọc Hồi – Khu 1: Đề nghị Ban quản lý Di tích làm việc trực tiếp với Ban điều hành khu dân cư để trao đổi thông tin có sự thống nhất giữa hai bên nhằm tránh xảy ra vấn đề phức tạp. *Các ý kiến được đại biểu ghi nhận và sẽ đề nghị Ban quản lý Di tích có báo cáo giải trình.*

- Có 04 cử tri ý kiến về chợ Côn Đảo:

+ Cử tri Dung – Khu 1: Có một số người buôn bán nói không thật, hàng đem từ đất liền ra bán nhưng lại nói hàng Côn Đảo, giá cả chênh lệch làm ảnh hưởng đến những người dân buôn bán tự sản xuất tại đảo; khi cử tri phát hiện nói với những người mua khác thì bị người bán hàng dùng lời lẽ không hay dọa dẫm.

+ Cử tri Trần Kim Đính – Khu 1: Việc buôn bán ở chợ Côn Đảo thiếu sự giám sát của cán bộ, nhân viên Ban quản lý chợ để xảy ra tình trạng tranh cãi giữa những người buôn bán với nhau.

+ Cử tri Ngô Ngọc Hồi – khu 1: Đề nghị Ban quản lý Chợ xem tình hình giá cả và các mặt hàng để không làm mất thương hiệu hàng Côn Đảo.

+ Cử tri Nguyễn Thị Phượng – Khu 5: Ban quản lý chợ chưa thực hiện việc tổ chức họp các tiểu thương để lắng nghe, trao đổi ý kiến giữa Ban quản lý với các hộ tiểu thương; việc quản lý chưa tốt để xảy ra tình trạng bị mất trộm trong chợ; sắp xếp chỗ buôn bán các mặt hàng chưa hợp lý; vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra.

- Cử tri Ngô Ngọc Hồi – khu dân cư số 1: Việc bỏ thả rong trên các tuyến đường gây mất an toàn giao thông chưa khắc phục được do bà con không có đất để làm chuồng chăn nuôi. Đề nghị huyện cho người dân nuôi bò được mượn đất để làm chuồng. *Vấn đề này đã được Đại biểu giải thích cho cử tri rõ: "Luật Đất đai không quy định đất cho mượn" mong cử tri cố gắng nghiên cứu tự khắc phục.*

- Cử tri Võ Nguyên Chung – khu dân cư số 4: Sinh viên Côn Đảo được nghỉ hè, nghỉ tết khi xuống cảng Vũng Tàu để ra đảo gặp lúc thời tiết xấu tàu bị đình nhiều ngày không ra được. Đề nghị UBND huyện có biện pháp hỗ trợ bằng tiền vé tàu khi các em ở lại đợi tàu hoặc phương tiện khác. *Ý kiến được ông Nguyễn Anh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND huyện giải trình, ghi nhận.*

- **Cử tri Trương Thị Yến – khu dân cư số 5:** ⁽¹⁾Việc bán, đăng ký vé tàu trên mạng gây khó khăn đối với người dân không có điều kiện sử dụng máy vi tính để mua trên mạng; ⁽²⁾cách làm việc của nhân viên phòng vé (về giờ giấc đi trễ về sớm, thái độ phục vụ chưa tốt) chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; ⁽³⁾Nhà văn hóa khu 4, 5 nhỏ, không đủ chỗ ngồi cho người dân hội họp. *Ý kiến được đại biểu ghi nhận.*

- **Cử tri Lê Xuân Dũng – khu dân cư số 4:** Đường nội bộ khu N8, thiết kế độ cong không phù hợp; ⁽²⁾Tàu Côn Đảo 9, Côn Đảo 10 nhỏ chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân và khách du lịch. *Ý kiến đã được đại biểu giải trình thỏa đáng.*

- **Cử tri Huỳnh Thị Kim Loan – Khu 9:** Mong muốn các vị đại biểu được cử tri tín nhiệm trúng cử nhiệm kỳ 2016 – 2021 phát huy vai trò của mình, bám sát chương trình hành động như đã hứa trước cử tri để làm tốt trách nhiệm để đảm bảo nâng cao hơn nữa về phát triển kinh tế, đời sống nhân dân huyện nhà; cần có biện pháp hỗ trợ vốn, đất cho nhân dân nâng cao chất lượng cuộc sống. *Ý kiến được đại biểu ghi nhận và cũng mong cử tri cùng chia sẻ những khó khăn của huyện.*

II/- Trả lời của đại biểu, cơ quan chức năng và đề nghị giải trình:

1. Hầu hết các ý kiến của cử tri đều được các vị đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan chức năng tiếp thu, giải thích, trả lời cho cử tri một số nội dung như đã nêu ở phần I, đa số cử tri bày tỏ sự đồng tình.

2. Ý kiến tại điểm c – mục 1 – Phần I: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, trả lời bằng văn bản cho cử tri rõ, đồng thời, gửi TTr.HĐND để giám sát.

3. Những vấn đề giải trình tại Hội trường.

Đây là những vấn đề phần lớn cử tri trên toàn huyện quan tâm, do đó TTr.HĐND đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng có liên quan giải trình tại kỳ họp, nhằm mục đích thông tin rộng rãi cho cử tri được biết, gồm các nội dung ý kiến nêu tại các điểm sau đây của văn bản này:

- Giải trình các ý kiến nêu tại điểm a, b, d – mục 1 – Phần I về lĩnh vực đất đai;
- Giải trình các ý kiến nêu tại điểm a, b, c – mục 4 – Phần I về môi trường;
- Giải trình ý kiến nêu tại điểm c – mục 6 – Phần I về một số vấn đề khác.
- Giải trình ý kiến về vấn đề bò thả rong trên đường Cỏ Ống (có cả đường Bến Đầm), bò thả rong trong khu vực Trung tâm, bò ăn cỏ công viên và uống nước tại bể nước đồng hồ vòng xoay ngã tư Nguyễn Huệ – Lê Hồng Phong.
- Giải trình ý kiến về Đoạn đường vào Miếu Bà, cử tri đã đề nghị tu sửa nhiều lần và đại biểu đã hứa nhưng đến nay vẫn chưa thấy làm và việc quản lý Miếu Cậu cụ thể như thế nào? Đề nghị UBND huyện có ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng có liên quan giải trình cho cử tri rõ.

Trên đây là báo cáo tổng hợp những ý kiến của cử tri huyện Côn Đảo trước kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 và những ý kiến đề nghị giải trình tại kỳ họp.

Lưu ý: Các ý kiến giải trình tại kỳ họp đề nghị UBND huyện và các cơ quan có liên quan gửi cho Thường trực HĐND huyện xem xét **trước ngày 13/7/2016** để đưa vào tài liệu kỳ họp./.

Nơi nhận:

- TTr Huyện ủy (b/c);
- UBND huyện (để biết, chỉ đạo giải trình);
- BTr UBMTTQVN huyện;
- Các Ban và các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan và BDH các khu dân cư;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



TRẦN TẤN ĐẠT